

ทุกวันนี้ ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับน้ำมันกฤษณาต่างเป็นที่ต้องการมากขึ้นทั่วโลก ส่งผลให้บักฮอร์ (จีนไม้กฤษณาสับซุบน้ำมันหอม) ได้รับความสนใจจนถึงขีดสุดในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา



ทุกวันนี้ ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับน้ำมันกฤษณาต่างเป็นที่ต้องการมากขึ้นทั่วโลก ส่งผลให้บักฮอร์ (จีนไม้กฤษณาสับซุบน้ำมันหอม) ได้รับความสนใจจนถึงขีดสุดในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา ซึ่งเป็นไปตามวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของยักษ์ใหญ่ในธุรกิจป่าไม้อย่าง Asia Plantation Capital

ปัจจุบัน บรรดาแบรนด์น้ำหอมชั้นนำทั่วโลกล้วนรังสรรค์ผลิตภัณฑ์น้ำหอมที่มีส่วนผสมของน้ำมันกฤษณา ขณะที่บักฮอร์คุณภาพสูงซึ่งคัดสรรจากแหล่งที่มีความยั่งยืนได้รับความนิยมมานานแล้วในตลาดใหญ่อย่างตะวันออกกลางและจีน และกำลังได้รับความสนใจมากขึ้นในโลกตะวันตก

การเผาบักฮอร์เป็นธรรมเนียมที่ปฏิบัติมานานหลายพันปีในวัฒนธรรมตะวันออกกลางและจีน และบัดนี้กำลังเป็นที่สนใจของทั่วโลก โดยผู้บริโภคจำนวนมากเป็นประวัตินักท่องเที่ยวหลงใหลไปกับหนึ่งในมรดกทางธรรมชาติที่ทรงคุณค่าและมีราคาแพงที่สุดนี้

สิ่งนี้สะท้อนให้เห็นว่า ความต้องการผลิตภัณฑ์ไม้กฤษณาและน้ำมันกฤษณาได้ปรับตัวขึ้นอย่างชัดเจน จึงจำเป็นที่จะต้องมีการสร้างความมั่นใจว่า ผลิตภัณฑ์เหล่านี้มาจากแหล่งที่มีความยั่งยืน ผลิตอย่างมีจรรยาบรรณ ทั้งยังให้ความสำคัญต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม

ด้วยเหตุนี้ บริษัทที่ได้รับรางวัลมาแล้วมากมายอย่าง Asia Plantation Capital ซึ่งเป็นเจ้าของหรือบริหารจัดการพื้นที่เพาะปลูกกว่า 150 แห่งทั่วโลก จึงพร้อมที่จะตอบสนองความต้องการดังกล่าว ด้วยการส่งมอบผลิตภัณฑ์น้ำมันกฤษณาบริสุทธิ์จากธรรมชาติ 100% ซึ่งเป็นมาตรฐานของอุตสาหกรรมที่มีมูลค่ากว่า 8.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี

นอกจากนี้ Asia Plantation Capital ยังเลือกใช้แต่น้ำมันกฤษณาแท้จากแหล่งที่เชื่อถือได้ อันเป็นแนวทางใหม่ในอุตสาหกรรมที่ต้องเผชิญกับการกระทำผิดกฎหมายและไร้จรรยาบรรณ

Asia Plantation Capital ได้ทุ่มเทให้กับการวิจัยและพัฒนาตลอด 5 ปีที่ผ่านมา โดยมีการปรึกษาหารือกับแบรนด์

น้ำหอมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวอย่าง Fragrance Du Bois เพื่อพัฒนากลุ่มผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบสนองบรรดา
แบรนด์หรูทั่วโลกที่ต้องการบัตฮอร์คุณภาพสูง

By Kilian แบนด์น้ำหอมสุดหรูที่ Kilian Hennessy เปิดตัวเมื่อปี 2550 และถูกซื้อกิจการโดย Estee Lauder
Companies Inc. เมื่อปี 2559 นั้น ได้ประกาศเปิดตัวผลิตภัณฑ์บัตฮอร์ของแบรนด์เองเมื่อช่วงต้นปี 2560 โดยใช้
ชิ้นไม้กฤษณาจาก Asia Plantation Capital และใช้น้ำมันหอมจาก Fragrance Du Bois ซึ่งนับเป็นตัวอย่างอัน
ยอดเยี่ยมของการผนึกกำลังระหว่างบริษัทที่ยึดมั่นในค่านิยมเดียวกัน เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์อันน่าทึ่ง
สำหรับผู้บริโภคที่ฉลาดเลือก

ดานี นาสร์ นักวิเคราะห์ระดับอาวุโสจาก Asia Plantation Capital กล่าวว่า “น้ำมันกฤษณาและไม้กฤษณาสำหรับ
ทำบัตฮอร์กำลังเป็นที่ต้องการมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจน โดยเฉพาะในตะวันออกกลางและจีน ขณะเดียวกันก็มีการ
ใช้น้ำมันกฤษณามากขึ้นในวงการน้ำหอมและผลิตภัณฑ์บำรุงผิว จึงถือได้ว่าสภาพตลาดเอื้ออำนวยมากสำหรับบริษัท
อย่าง Asia Plantation Capital”

แม้ว่าจะมีมุมมองเชิงบวกต่ออนาคต แต่คุณนาสร์ก็เตือนว่า “ตลาดแห่งนี้มีการแข่งขันสูงและมีผลประโยชน์มหาศาล
บัตฮอร์ที่ไม่ใช่ของแท้จึงเกลื่อนตลาดไปหมด ผมเชื่อว่าครึ่งหนึ่งในนั้นไม่ใช่ของแท้ แม้จะจำหน่ายโดยผู้ค้าที่มีชื่อเสียง
ก็ตาม และบางส่วนยังใส่สารปรุงแต่งหรือสารเคมีที่อาจเป็นอันตรายได้ ทั้งนี้ ในฐานะบริษัทที่ใส่ใจในสิ่ง
แวดล้อมและความยั่งยืน ผลิตภัณฑ์น้ำมันกฤษณาและไม้กฤษณาทั้งหมดของเราจึงได้รับการอนุมัติและรับรองจาก
CITES ว่าเป็นของแท้ 100% และมาจากแหล่งที่ยั่งยืน นี่คือนโยบายการดำเนินงานหนึ่งเดียวของ Asia Plantation
Capital ซึ่งเป็นผู้นำอุตสาหกรรมด้วยการเป็นแบบอย่างที่ดี”

ความต้องการบัตฮอร์ที่มีคุณภาพสูงและผลิตรายั่งยืนในช่วงไม่กี่เดือนข้างหน้า จะสะท้อนถึงความต้องการน้ำมัน
กฤษณาบริสุทธิ์ในอุตสาหกรรมน้ำหอมในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา และบริษัทอย่าง Asia Plantation Capital ที่ทุ่มลงทุน
เพื่อรับประกันว่าจะมีน้ำมันกฤษณาและไม้กฤษณาแท้ป้อนตลาดอย่างต่อเนื่องจนถึงคนรุ่นหลัง ก็จะได้รับประโยชน์
จากตลาดที่ขยายตัวอย่างมหาศาลและไม่หยุดยั้ง

ข้อมูลสำหรับบรรณาธิการ:

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ

ซาฮาฮิรา มุฮัมหมัด

บริหารอาวุโสฝ่ายประชาสัมพันธ์และการตลาด

อีเมล: zaahira@asiaplantationcapital.com

โทร. +6012-203-5344

เกี่ยวกับ Asia Plantation Capital

Asia Plantation Capital Group เป็นผู้ดำเนินธุรกิจและบริหารจัดการพื้นที่เพาะปลูกอย่างยั่งยืนที่ได้รับรางวัลมาแล้วมากมาย บริษัทมีโครงการเพาะปลูกใน 4 ทวีป และมีพนักงานกว่า 2,000 คนทั่วโลก สำหรับคณะกรรมการที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตร์ของเราซึ่งเป็นผู้นำในวงการนั้น ประกอบด้วยนักวิชาการระดับแนวหน้าจากนานาประเทศ (จีน ไทย มาเลเซีย อินเดีย สวิตเซอร์แลนด์ และสหรัฐอเมริกาบราซิล) ที่ร่วมกันพัฒนา รวมทั้งจิตสัทธาภิวัตระบบและเทคโนโลยีชั้นนำของอุตสาหกรรม

Asia Plantation Capital ให้ความสำคัญกับโครงการเพาะปลูกเชิงพาณิชย์และธุรกิจแบบบูรณาการแนวตั้ง ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อชุมชน สิ่งแวดล้อม และการค้า จึงก้าวขึ้นเป็นบริษัทที่ประสบความสำเร็จและไม่หยุดนิ่งตามหลักการสร้างความสมดุล 3 ด้าน (Triple Bottom Line)

รูปภาพ - <https://photos.prnasia.com/prnh/20170718/1901357-1-a>

คำบรรยายภาพ - การเผาบัตรฮอว์เป็นธรรมเนียมที่ปฏิบัติมานานหลายพันปีในวัฒนธรรมตะวันออกเฉียงและจีน

รูปภาพ - <https://photos.prnasia.com/prnh/20170718/1901357-1-b>

คำบรรยายภาพ - การเผาขึ้นไม้กฤษณาไม่ได้จำกัดเฉพาะโอกาสที่เป็นทางการเท่านั้น แต่ยังทำกันเป็นปกติตามบ้านเรือนเพื่อให้บ้านมีกลิ่นหอม